

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง  
วันที่: จันทร์ 22 สิงหาคม 2565  
ปีที่: 32 ฉบับที่: 11590  
Col.Inch: 39.76 Ad Value: 47,712  
คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

หน้า: 7(ซ้าย)

PRValue (x3): 143,136

ศิลปิน: ขาว-ดำ



mail : ks1letter@gmail.com

## กุ๊ยกัยตำรวจทางหลวงขอชี้แจง

เรื่อง ขอชี้แจง

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำบนถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ผังขาเข้าพัทยา ช่วง ก.ม.105+700 โดยได้มีการประสานเก็บกู้ซากรถออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายชาว จ.ระยอง อายุ 68 ปี ติดอยู่ในซากรถคันดังกล่าว โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวถูกส่งกรมวิเทศวิทยาการต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กันอย่างหนักนั้น ในฐานะหัวหน้าหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจำบริเวณนี้ และในฐานะประธานกู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิต

และในกรณีดังกล่าวพบว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ ทำให้มีประชาชนและหน่วยงานข้างเคียงสอบถามเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากเกิดความไม่เชื่อมั่นในการทำงาน โดยในเบื้องต้นขอชี้แจงว่าเป็นคนละหน่วยงานกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวง ในสังกัดของกรมทางหลวง หรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่า กู้ภัยมอเตอร์เวย์ โดยชื่อดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับหน่วยงานกู้ภัยที่เข้าพบเจ้ารับศพศพอยู่ คือ กู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งมานาน 20 ปี มีหน่วยงานกระจายอยู่ 16 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของตำรวจทางหลวง อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ทำงานด้านกู้ภัยมานาน ส่วนตัวไม่อยากจะให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น และไม่อยากจะหน่วยกู้ภัยใดเชื่อว่าต่างไม่อยากจะให้มีผู้เสียชีวิต ในกรณีอุบัติเหตุต่างๆ ที่ออกช่วยเหลืออย่างแน่นอน โดยล่าสุดทราบว่า กรมทางหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ให้ตำรวจทางหลวงเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิวัฒน์ พรหมมา (ทล.13)

ประธานกู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทย

## นายกฯควรหยุดพัก 24 ส.ค.

เรียน บ.ก.ข่าวสด

การเมืองไทยสามารถพลิกฝ่ามือได้ทั้งนั้น ดังนั้นการอยู่ครบวาระ 8 ปี จะใช้ปี 2560 ใช้ปี 2562 หรือถ้าใช้ปี 2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ก็คงจะรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่กฎหมายไทยที่บัญญัติออกมาก็สามารถตีความได้หมด ขึ้นอยู่ว่าจะตีความกันอย่างไร? เห็นด้วยกับนักวิชาการบางท่าน ที่ให้ความเห็นว่านายกฯ ควรจะหยุดพักร้อน หยุดกิจกรรมทุกอย่างไปก่อนช่วงนี้ รอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ถ้าศาลให้พิจารณาอย่างไรก็ไปตามนั้น อย่างน้อยก็ลดความขัดแย้งทางการเมือง เพราะคาดว่าหลังวันที่ 23 สิงหาคม คงจะมีการออกมาเคลื่อนไหวกันนายกฯ ในกรณีที่อยู่ต่อ

วิมล

ตอบ คุณวิมล

สถานการณ์การเมืองไทยกลับมาร้อนแรงเพราะเรื่องวาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรี อย่างที่ทุกคนกล่าวมา การเมืองไทยพลิกฝ่ามือได้ทั้งนั้น แปลว่าคนไทยไม่เชื่อถือมาตรฐานของกระบวนการต่างๆ แต่กรณีการนับเวลา 8 ปีบนเก้าอี้นายกฯ ครั้งนี้ มีความต่างตรงที่กระแสดังกล่าวร้อนแรงค่อนข้างมาก ตอนนี้เกิดแรงกดดันมากมายพุ่งใส่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อเสนอที่ว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเมื่อถึงวันที่ 24 สิงหาคม ที่เป็นเส้นตายเส้นแรก ก็น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ แต่ก็เชื่อว่ายากจะยอมทำเช่นนั้น ทำให้สถานการณ์เรื่องนี้น่าห่วงมาก